
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย   
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 

วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ   ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา  สำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

************************************* 
 

ผู้มาประชุม จำนวน   ๑๒   คน 
  ๑. นายประสงค์  หุ่นศรีงาม   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
  ๒.  นายบุญลี   ไกยะวงศ์    รองประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๓.  นายสกล  อรมัง    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๔.  นายอุ่น โยธิกุล    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๕.  นายสมเกียรติ สิทธิพิสัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๖.  นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

๗. ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
๘.  นายสมัคร  กึ่งมาตย์    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 

  ๙.  ด.ต.สุรพล  สุวรรณคุณ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๐.นายจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๑.นายจรัญ ชมพูงาม    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
  ๑๒.นางสุดสวาท ทองจบ    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
      
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน   ๑๐ คน 
  ๑. นายเสถียร  สีสงค์    ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
  ๑. นางรุ่งรัตน์  คงทัน    ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  ๒. จ่าเอกวีระพัฒน์  ฝ้ายขาว   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
        รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
  ๓. นางรัชวดี ฝ้ายขาว    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ๔. นายสิทธิศักดิ์ คงชมชื่น    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๕. นางสุภาภรณ์ สุระอุดร    พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๖. นางสาวเยาวรัตน์ ทีทองแดง   พนักงานจ้างทั่วไป 

๗. นายธนกฤต  เกลี้ยงไธสง   พนักงานจ้างเหมาบริการ 
๘.นางสมรรัตน์ ภักตะภา    พนักงานจ้างเหมาบริการ  
๙.นางสาวปรารถนา เรือชัย   พนักงานจ้างเหมาบริการ  
๑๐.นางสุภาวดี แสนชัยยา   พนักงานจ้างเหมาบริการ  

 
 
 
 
 
 

/ เริ่มประชุม ... 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๐.๓๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย       
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

นายประสงค์  หุ่นศรีงาม        - เรียนท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา
ญัตติของคณะผู้บริหารและหารือกิจการที่อ่ืนๆอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯ ก่อนอ่ืนกระผมขอให้ทุกท่านปรบมือ
แสดงความยินดีกับนายเสถียร  สีสงค์  ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย เนื่องในโอกาสที่ท่านปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรี ต่อไปกระผมขอดำเนินการตามระเบียบวาระประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ๑.๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ -๒๕๖๔)  
ประธานสภาเทศบาลฯ และเพ่ิมเติม / เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่  ๑ -๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 ๑.๒ รายงานผลการดำเนินงาน และ งบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ โดยนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
นายประสงค์  หุ่นศรีงาม  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ    
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยที่  ๔  ครั้ งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๖๑ เมื่ อวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑             
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 

ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน กระผม นายสกล อรมัง ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม พร้อมคณะ ได้ดำเนินการตรวจรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ โดยดำเนินการตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้มีการแก้ไขคำผิด และเพ่ิมเติมข้อความที่ตกหล่นเป็นอย่างดี ทุกประการ หากรายงาน     
การประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยยังบกพร่องประการใด ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยทุกท่าน
ช่วยกันแก้ไขก่อนรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงเรียนมาเพ่ือชี้แจง
ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยทราบและพิจารณาดำเนินการตามระเบียบ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง  ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑  ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
  

/ ระเบียบวาระท่ี ๓ ... 
 
 



 ๓ 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  ตั้งกระทู้ถาม 

- ไม่มี 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี๔   เรื่องท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณา  
- ไม่มี  

มติที่ประชุม   รับทราบ  
    

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องที่เสนอใหม่  
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๑ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยน 
ประธานสภาเทศบาลฯ  แปลงคำชี้แจง และโอนลด - โอนเพิ่ ม งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล     
ปลัดเทศบาลฯ   โพนพิสัย  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล  
ตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
และโอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ญัตติที่ ๑      
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

      ๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และ โอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย    

ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และ โอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่เทศตำบลโพนพิสัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 โดยได้ตั้งงบประมาณในหน่วยงานกองการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน 
เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง ตั้งไว้ 180 ,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้    
และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  เนื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย จำเป็นต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพ่ือให้
เครื่องปรับอากาศเหมาะสมกับขนาดและพ้ืนที่การใช้งาน มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัดงบประมาณในการ 
ติดตั้ง งบประมาณในการบำรุงและค่ากระแสไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องขอความเห็นชอบ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

/ งบประมาณ ... 
 



 ๔ 
  คำชี้แจงเดิม 
  ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
แขวน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง          
ตั้งไว้ 180,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) หมายเหตุ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กรและบุคลากร หน้า 67 ลำดับที่ 8 
  หน่วยงานกองการศึกษา จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ ในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  คำชี้แจงใหม่ 
  ครุภัณ ฑ์ สำนั ก งาน  จัดซื้ อ เครื่องปรับอากาศชนิ ดแขวน  เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ าจั ดซื้ อ เครื่อ ง                      
ปรับอากาศชนิดแขวน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขนาดไม่ต่ำกว่า 36 ,000 บีทียู        
จำนวน 4 เครื่อง ตั้งไว้ 18๘,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานการศึกษา) 
หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร หน้า 7 ลำดับที่ 1 

และขออนุมัติโอนลดงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในหน่วยงานกองการศึกษา 
งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการส่ งเสริมและพัฒ น าการเรียนรู้สู่ ระดับปฐมวัย  ตั้ ง ไว้  จำนวน  50 ,000 บาท                    
โอนลดงบประมาณ จำนวน 8 ,000 บาท   เพื่อโอนเพิ่มไปตั้ งจ่ายในหน่วยงานกองการศึกษางบลงทุน               
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 
สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู  จำนวน 4 เครื่อง                   
ตั้งไว้ 180,000 บาท  เมื่อได้รับการอนุมัติ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 188,000 บาท (-หนึ่งแสนแปด
หม่ืนแปดพันบาทถ้วน-)  

ระเบียบและข้อกฎหมาย 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543) ข้อ 27 “การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวด      
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่          
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และ ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย            
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”    
  ข้อพิจารณา 
  - เห็นควรอนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และโอนลด/โอนเพิ่ม งบประมาณดังกล่าว 
  - เห็นควรนำเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เพ่ือพิจารณาให้การอนุมัติ
ตามระเบียบต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
     
                                       
                                                            (นายเสถียร  สีสงค์) 

ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่ 
 นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

/ นายประสงค์ ... 



 ๕ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการจะอภิปรายในญัตติที่ ๑ หรือไม่  เมื่อไม่มี  
ประธานสภาเทศบาลฯ   ผมจะขอมติที่ ป ระชุม    สมาชิกสภาเทศบาลฯท่ าน ใด เห็นชอบในญั ตติ
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัยใน ญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ลงมติ  

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย        
ญัตติที่ ๑ เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และโอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๒ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติโอนลด -  
ประธานสภาเทศบาลฯ  โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่าย      
เป็นรายการใหม่ ลงวันที่  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค ์  - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสั ย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ   ตำบลโพนพิสัย และเข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติโอนลด - โอนเพิ่ม 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ญัตติที่ ๒     
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

      ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย     ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการและเหตุผล 

  เรื่องเดิม 

ตามที่เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยงบประมาณจัดตั้งในหน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 รายการ 

งานบริหารงานทั่ วไป   งบบุคลากร เงิน เดือน (ฝ่ายการเมือง) เงิน เดือนนายก/รองนายก                
ตั้งไว้ 695,520 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

 
 
 
 

/ ข้อเท็จจริง ... 



 ๖ 
ข้อเท็จจริง  

1. สำนักราชวังมีหนังสือประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการ     
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม  2562  

2. เทศบาลตำบลโพนพิสัย ต้องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง     
และเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทา          
สาธารณภัย ตลอดจนงานบริการสาธารณะต่างๆ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำ และ ลดภาระค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา จึงขออนุมัติโอนลด – โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จากหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงาน
ทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้  695,520 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
และเงินอุดหนุนทัว่ไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จากหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล 
งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท      
(สี่แสนบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  เพื่อโอนเพิ่ม     
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ  ดังนี้    
   1. หน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท
ค่าใช้จ่ายโครงการติดตั้ งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร       
รัชกาลที่ 10  จำนวน 2 ซุ้ม  ตั้งไว้  200,000  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  
   หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ ๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป หน้าที่ ๖      
ลำดับที่ ๓     
        2. หน่วยงานกองช่าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างจุด
จ่ายน้ำบาดาลเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป  

หมายเหตุ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม /เปลี่ยนแปลง  
(ฉบับที่ ๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานบริหารงานเคหะและชุมชน หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๔       
  ระเบียบและข้อกฎหมาย  
  -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป   

ขอแสดงความนับถือ  
               
  

(นายเสถียร  สีสงค์)  
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่  

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
/ นายประสงค์ ... 



 ๗ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการจะอภิปรายในญัตติที่ ๒ หรือไม่  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ    ท่านสกล  อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ทุกท่าน กระผมนาย สกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย             
ขอสอบถามเรื่องงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลตำบลโพนพิสัย ว่ามีเพียงพอสำหรับชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย      
ที่เทศบาลตำบลโพนพิสัยกู้ยืมมาเพ่ือก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้า ๑ หรือไม่  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการจะอภิปรายในญัตติที่ ๒ หรือไม่  ขอเชิญ  
ประธานสภาเทศบาลฯ    ท่านอุ่น  โยธิกุล  
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย          
อุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขอแสดงความคิดเห็นในโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐  เห็นควรย้ายจากหน้าบ้านพักนายอำเภอโพนพิสัย 
เป็นศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย จะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์     
ซ่ึงทางศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ เมืองโพนพิสัยได้ดำเนินการอยู่แล้ว  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดต้องการจะอภิปรายในญัตติที่ ๒ หรือไม่  ขอเชิญ   
ประธานสภาเทศบาลฯ    ท่านบุญลี  ไกยะวงศ์  
 

นายบุญลี  ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย        
บุญลี  ไกยะวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ในโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ กระผมเห็นด้วย เป็นอย่างยิ่งที่จะให้ติดตั้งซุ้มดังกล่าว      
บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย  
  

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใด ต้องการจะอภิปรายในญัตติที่ ๒ หรือไม่  ขอเชิญ   
ประธานสภาเทศบาลฯ    ท่านจรัญ  ชมพูงาม  
 

นายจรัญ  ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย จรัญ  
ชมพูงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ตามที่ประชาชนแจ้งเรื่องบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย
ควรจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ซึ่งผมขอเสนอให้ดำเนินการพร้อมกับโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี      
ประธานสภาเทศบาลฯ  ตำบลโพนพิสัย ได้ชี้แจง  
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ผู้ทรงเกียรติ
ปลัดเทศบาลฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเรียนชี้แจงกรณีงบประมาณของเทศบาล
ตำบลโพนพิสัยว่ามงีบประมาณรายจ่ายเพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือนของพนักงาน และดูแลพี่น้อง 
 

/ ประชาชน ... 
 



 ๘ 
 
ประชาชน  ส่วนการชำระหนี้ธนาคารกรุงไทยนั้น  เทศบาลตำบลโพนพิสัยได้ส่งเงินชำระหนี้ให้แก่ธนาคาร           
เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับโครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ          
พระเจ้าอยู่หัววชิรากรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่  ๑๐ ที่จะดำเนินการ ๒ จุดนั้น จุดแรกคือบริเวณ           
หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพนพิสัย ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม จุดที่สอง มีให้เลือก 
๓ แห่ง คือ ๑.มุมถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอ ๒.ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์เมืองโพนพิสัย ๓.ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย จะต้องรอให้กองช่างดูสถานที่และพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมอีกไหม ถ้าไม่มีผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มติที่ประชุม  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรี 
ตำบลโพนพิสัย  ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ 
  

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย       
ญัตติที่ ๒ เรื่องขออนุมัติโอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่าย    
เป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๓ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๓ เรื่องขออนุมัติโอนลด -  
ประธานสภาเทศบาลฯ  โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่าย 
เป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ขอเชิญนายเสถียร  สีสงค์  ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค ์  - เรียนท่ านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสั ย  สมาชิกสภาเทศบาล          
ปลัดเทศบาลฯ   ตำบลโพนพิสัย  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กท่ านกระผมนาย เสถียร สีสงค์  
ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตติที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด - 
โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ญัตติที่ ๓     
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

      ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่

 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย     ขอเสนอ
ญัตติขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 
 
 
 

/ เรื่องเดิม ... 



 ๙ 
 

หลักการและเหตุผล 

  เรื่องเดิม 

ตามที่เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 โดยงบประมาณจัดตั้งในหน่วยงานสำนักปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 รายการ 

งานบริหารงานทั่ วไป  งบบุคลากร เงิน เดือน (ฝ่ายการเมือง) เงิน เดือนนายก/รองนายก                
ตั้งไว้ 695,520 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

  ข้อเท็จจริง  

เทศบาลตำบลโพนพิสัย มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น เพ่ือใช้สำหรับทำความสะอาดพ้ืนพรม
ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลฯ ประกอบกับเครื่องดูดฝุ่นเดิมใช้งานมานานเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้   

ดังนั้น เพ่ือให้การรักษาความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย    
จึงขออนุ มัติ โอนลด – โอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่าย              
เป็นรายการใหม่ จากหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 
เงินเดือนนายก/รองนายก  ตั้งไว้  695,520  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จากหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล 
งานบริหารงานทั่วไป  งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือนนายก/รองนายก จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท    
(หนึ่งหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป)  เพื่อโอน
เพิ่มไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งไว้   ๑๔,000  บาท              
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป) 

ระเบียบและข้อกฎหมาย  
  -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้การอนุมัติตาม
ระเบียบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ  
               

(นายเสถียร  สีสงค์)  
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่  

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม 



 ๑๐ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  มติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรี 
ตำบลโพนพิสัย  ญัตติที่ ๓ เรื่องขออนุมัติโอนลด - โอนเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ  
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย        
ญัตติที่ ๓ เรื่อง ขออนุมัติโอนลด - โอนเพิ่ม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อไปตั้งจ่าย    
เป็นรายการใหม่ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   

 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๔ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒        
ขอเชิญ นายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  
 

นายเสถียร สีสงค ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ปลัดเทศบาลฯ   โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตติที่  ๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบ                
รับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

ญัตติที่ ๔    
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

        ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขอความเห็นรับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ
ญัตติขอความเห็นรับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวน ๒ โครงการ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  เรื่องเดิม   
  ๑. ตามหนังสือที่ นค ๐๐๒๒/ ๒๓๗๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  สำนักงานโยธาธิการและ       
ผังเมืองจังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย Land Mark ของสถานที่
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมพัฒนา ลานวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว        
ตามลำน้ำโขง ณ บริเวณวัดไทย เขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๘ ,๙๗๔,๐๐๐ 
บาท  และขอส่งมอบโอนทรัพย์สินดังกล่าว ให้เทศบาลตำบลโพนพิสัย รับดูแล ซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 
และสามารถดำเนินการโดยอิสระในการบริหารจัดการ นั้น 
  ๒.  ตามหนังสือที่ นค ๐๐๒๒/๒๓๘๙ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหนองคาย เป็นหน่วยดำเนินการโครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ  
 
 

/ พ.ศ.๒๕๕๙ … 
 



 ๑๑ 
 
พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจัดทำลานวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวอำเภอ 
โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (ระยะที่ ๒) วงเงินก่อสร้าง ๔ ,๙๕๐,๐๐๐ บาท และขอส่งมอบโอนทรัพย์สินดังกล่าว     
ให้เทศบาลตำบลโพนพิสัยรับดูแล ซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถดำเนินการโดยอิสระในการบริหาร
จัดการ นั้น  
  ข้อเท็จจริง 
  กองช่าง เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ตรวจสอบแล้ว โครงการก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขาย        
Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมพัฒนาลานวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง ณ บริเวณวัดไทย และโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมจัดทำ 
ลานวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย (ระย ะที่  ๒) ซึ่ งอยู่ ในสภาพใช้งาน                 
ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้การบริหารงานราชการเป็นไปตามระเบียบ จึงขอความเห็นชอบต่อ      
สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย รับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ จำนวน  ๒  โครงการ ดังกล่าวข้างต้น     
เพ่ือดูแลซ่อมบำรุงรักษาและเพ่ือใช้ประโยชน์กับประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบล โพนพิสัยต่อไป    
 

  ข้อพิจารณา  
          - เห็นควรรับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ โครงการก่อสร้างสิ่ งสนับสนุนจุดขาย         
Land Mark  ของสถานที่ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมพัฒนาลาน วัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง ณ บริเวณวัดไทย เขตเทศบาลตำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย    
  - เห็นควรรับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ  โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว  
กิจกรรมจัดทำลานวัฒนธรรม เพ่ือการท่องเที่ยวอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม 
ระเบียบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ  
                

(นายเสถียร  สีสงค์)  
ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่  

นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดต้องการจะอภิปรายในญัตติที่ ๒ หรือไม่   
ประธานสภาเทศบาลฯ    ขอเชิญ ท่านอุ่น  โยธิกุล  
 

นายอุ่น โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุ ก ท่ า น  ก ร ะ ผ ม น า ย       
อุ่น  โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย กรณีการก่อสร้างลานนาคาเบิกฟ้า ๑ ถือเป็นผลงานที่ได้รับการ
ยอมรับจากประชาชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน หลังจากที่เทศบาลฯ ได้ก่อสร้างเสร็จ จึงส่งผลให้อำเภอ 
โพนพิสัยได้รับลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ผมได้ต้ังข้อสังเกตว่าลานนาคาเบิกฟ้า ๑ ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 
๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท แต่ลานนาคาเบิกฟ้า ๒ ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  คงเนื่องจากมี
เสาไฟพญานาค ไฟส่องสว่าง ส่วนการดูแลรักษา ทางจังหวัดหนองคายคงจะมอบหมายให้เทศบาลตำบลโพนพิสัย   
 
 

/ เพราะอยู่ในเขต ... 



 ๑๒ 
 
เพราะอยู่ ในเขตรับผิดชอบของท้องถิ่น หลังจากที่จังหวัดมอบหมายให้ เทศบาลตำบลโพนพิสัยดูแลแล้ว            
ขอให้หน่ วยงานที่ รับผิดชอบดูแลช่ วยกัน  เพ่ือประโยชน์ต่อประชาชน  ส่ วนปฎิมากรรมพญานาคนั้ น                  
ท่านอดีตนายกเทศมนตรีฯ ต้องการปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามเพ่ือเป็น LAND MARK เราจะช่วยกันทำให้
บรรลุเจตนารมณ์ของท่าน ผมเห็นด้วยทุกประการขอแสดงความคิดเห็นเพียงเท่านี้  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านอุ่น โยธิกุล มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่าน สกล  อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย      
สกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย กระผมขออภิปรายเสริมเรื่องรับโอนพญานาคท่ีลานนาคาเบิกฟ้า ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผมได้เดินออกกำลังกายและประชาชนได้สอบถามผมว่า เทศบาลรับโอนพญานาค
หรือยัง  ซึ่งผมแจ้งไปว่าในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะมีการประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อรับโอนทรัพย์สิน ชาวบ้าน
ฝากมาว่าถ้ารับโอนแล้วให้ เพ่ิมเติมตัวหนั งสือระบุว่าเป็นของเทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย                 
เพ่ือนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดจะได้เข้าใจชัดเจน อีกเรื่องหนึ่งคือถ้ารับโอนทรัพย์สินมาแล้วอย่าให้พ่อค้า แม่ค้า 
ผูกเชือกโยงในวันที่มีตลาดนัดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว  ผมจึงขออนุญาตนำเรียนผ่านท่านประธานสภา  
เทศบาลฯ ไปยังท่านนายกเทศมนตรีเพื่อนำไปปฏิบัติดูแลต่อไป 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านจรัญ ชมพูงาม  
 

นายจรัญ  ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย      
จรัญ  ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย กรณีจุด LAND MARK ของเรายังขาดเรื่องการรักษาความ
สะอาด ต้องการให้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องขยะ และสิ่งปฏิกูลของสัตว์ อีกอย่างลานนาคาเบิกฟ้า ๑       
เป็นลานที่ใช้ค้าขายมักจะมีสิ่งสกปรกและกลิ่นต้องทำความสะอาดโดยการล้างเป็นประจำ ลานนาคาเบิกฟ้า ๒     
ต้องขอขอบคุณร้านอีสานการเกษตรที่ได้มอบม้านั่งให้เป็นสาธารณประโยชน์ จึงเห็นควรให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือ
ขอบคุณไปยังร้านค้าดังกล่าว  และเราต้องดูแลรักษาเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจรัญ ชมพูงาม มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ เมื่อไม่มี ผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
เห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๔ เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย      
ญัตติที่ ๔  เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินตามแผนปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  ๕.๕ ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๕ เรื่องขอความเห็นชอบ
ประธานสภาเทศบาลฯ  ดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท่ีพักอาศัย ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ ขอเชิญนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล ฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย   
 
 

/ นายเสถียร  สีสงค์ ... 
 



 ๑๓ 
 
นายเสถียร สีสงค ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ปลัดเทศบาลฯ   โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอญัตติที่ ๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการ
ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท่ีพักอาศัย ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

ญัตติที่ ๕    
ญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

        ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง  ขอความเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และที่พักอาศัย 
 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 

  ข้าพเจ้านายเสถียร  สีสงค์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ขอเสนอ
ญัตติขอความเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท่ีพักอาศัย โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 
 

หลักการและเหตุผล 
 

  เรื่องเดิม   
  ตามหนังสือที่ นค ๕๒๒๐๖/     ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
โพนพิสัย ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีสถานที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และที่พักอาศัยคนงานดูแลความสะอาด 
บริเวณศูนย์พัฒนาฯ และบริเวณโดยรอบ ดังนั้น เพ่ือให้การดูแลทำความสะอาดและมีสถานที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์
ตลอดจนที่พักอาศัยคนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/ เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔)   
โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ครุภัณฑ์จำหน่ายต่างๆในการจัดสร้าง นั้น 
 

   ข้อเท็จจริง 
  กองช่าง เทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้ตรวจสอบตามหนังสือดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าเทศบาล ฯ  
มีวัสดุเก่าท่ีรื้อถอนมาจากด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย - ลาว  ซึ่งสามารถนำมาก่อสร้างเป็นโครงหลังคา และ  
ส่วนอ่ืนๆ ได้  ดังนั้น เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณค่าก่อสร้าง ที่จะทำการก่อสร้างโดยที มงานกองช่าง และ 
เบิกจ่ายจากค่าวัสดุก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ วัสดุ 
ก่อสร้าง จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และ   
ที่พักอาศัย  โดย กองช่าง เทศบาลตำบลโพนพิสัยจะได้ดำเนินการในการก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบต่อไป  
 

ระเบียบและข้อกฎหมาย 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพนพิสัย อนุมัติงบประมาณใน
หน่วยงาน กองช่าง แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้าง (หน้า ๕๔) ตั้ งจ่ายจาก
เงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน) หมายเหตุ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน้า ๑๑๖ ลำดับที่ ๑๐ 
 
 

/ ข้อพิจารณา ... 
 



 ๑๔ 
 
  ข้อพิจารณา 
           -  เห็นควรพิจารณาเห็นชอบในการก่อสร้างที่จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ และอาคารที่พักอาศัยคนงาน
ดูแลความสะอาด 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม
ระเบียบต่อไป  
 

ขอแสดงความนับถือ  
               

 
(นายเสถียร  สีสงค์)  

ปลัดเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 

 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปรายในญัตตินายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๕         
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่านบุญลี ไกยะวงศ์  
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ฯ  สมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย บุญลี   
ไกยะวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย กรณี พัสดุที่รื้อถอนจากด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว           
ส่วนหนึ่งที่จะนำไปดำเนินการตามที่เสนอมานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเรามีวัสดุอุปกรณ์อยู่แล้วถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้     
ก็ไม่มีประโยชน์ แต่ยังมีทรัพย์สินอีกส่วนหนึ่งที่ชุมชนตลาดสดได้มอบให้เทศบาลฯ  คือศาลาซึ่งเดิมเป็นที่ของเอกชน
และปัจจุบันไม่มีบริเวณที่เหมาะจะสามารถติดตั้งศาลาดังกล่าวมีขนาด ๓x๓ เมตร มีเก้าอ้ีพร้อม  ผมจึงขอเสนอให้   
นำศาลาหลังนี้ไปติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ปกครองหรือเด็ก 
นักเรียนต่อไป  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์  มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปราย  
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย       
สกล  อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  สืบเนื่องจากญัตติของนายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๕  ซึ่งถือเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย ที่จะนำพัสดุรื้อถอนมาใช้ ผมเป็นห่วงแต่เพียงว่า
เมื่อรื้อถอนมาจากด่านจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว  จะไม่มีการสำรวจและนับจำนวนไว้  จึงขอเสนอให้ทำบันทึก
อุปกรณ์ต่างๆที่จะนำไปใช้ให้เป็นหลักฐานเรียบร้อย เผื่อมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบจะได้ไม่เกิดการบกพร่อง        
ต่อการปฏิบัติงาน  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง  มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ 
 
 
 

/ นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์ ... 



 ๑๕ 
  
นายณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย
ณัฐกฤษฏ์  เทียนทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผมขออภิปรายเสริมท่านสกล  อรมัง  กรณีเรื่องรั้ว
บริเวณริมแม่น้ำโขง  ขอให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ตรวจสอบว่ารั้วดังกล่าวเหลือกี่ชิ้น เพราะมีชาวบ้านมาสอบถาม       
กับผมว่าได้ไปพบรั้วที่ร้านขายของเก่า ซึ่งผมได้ชี้แจงไปว่าไม่น่าจะใช่ของเทศบาลฯ อาจจะเป็นของที่อ่ืนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน ถ้าเป็นไปได้ขอให้ท่านได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวด้วย ส่วนการนำวัสดุไปทำรั้วที่ศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนพิสัย เป็นเรื่องท่ีดีเพราะบริเวณใกล้ศูนย์ดังกล่าวมีบ่อน้ำ จะได้ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างที่
เด็กวิ่งเล่นกันไม่ให้ไถลลงบ่อน้ำได้   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์ มีสมาชิกสภาเทศบาล ฯ  สมาชิกสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ  เทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปรายหรือไม่  เมื่อไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  สมาชิกสภา
เทศบาล ฯ ท่านใดเห็นชอบในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๕ เรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการ
ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท่ีพักอาศัย ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ขอให้ท่านลงมติ  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง ในญัตตินายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย ญัตติที่ ๕    
เรื่อง ขอความเห็นชอบดำเนินการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท่ีพักอาศัย ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

- ขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมสภาเทศบาลฯ  เพ่ือรับประทานอาหาร 
กลางวันก่อน   เมื่ อถึ งเวลา ๑๓ .๓๐  น . ให้ สมาชิกสภาเทศบาลฯทุกท่ าน เข้ ามาประชุมเพ่ือพิจารณ า                    
ในระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาฯต่อไป  
 

เวลา ๑๒.๐๐ น.  พักการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย      
กล่าวเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑    
ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องจากจากการประชุมสภาเทศบาลฯ ในภาคเช้า 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ในระเบียบวาระอ่ืน มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะนำเสนอต่อที่ประชุม  
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่านสกล อรมัง  
 

นายสกล อรมัง   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย สกล  
อรมัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ผมขอเสนออยากให้ทางเทศบาลฯ จัดระเบียบพ่อค้า แม่ค้า บริเวณตลาด
นัดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว  เนื่องจากสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีปัญหาพ่อค้า-แม่ค้าเอาเปรียบกันเรื่องสถานที่  
ขายสินค้า จึงเป็นหน้าที่ของเทศบาล ต้องทำการจัดระเบียบเพราะได้ว่างเว้นการจัดระเบียบมาร่วมปีแล้ว           
หวังว่าท่านนายกเทศมนตรีฯจะนำประเด็นนี้ไปพิจารณาดำเนินการตีเส้นล็อคขายสินค้าในตลาดให้เรียบร้อย  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสกล อรมัง มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอีก 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่านสุดสวาท  ทองจบ  
 
 
 

/ นางสุดสวาท  ทองจบ ... 
 



 ๑๖ 
 
นางสุดสวาท ทองจบ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนาง สุดสวาท  
ทองจบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขอหารือเรื่องร่องระบายน้ำบริเวณสามแยกร้านลักษ์โฟโต้  ซ่ึงเหล็กปิด
ร่องระบายน้ำโดนรถเหยียบจนทรุดอีกครั้ง มีหลายท่านแนะนำให้ทำเป็นเกาะกลางถนน  เพราะปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง  โดยทางเทศบาลฯ ได้แก้ไขปัญหามาหลายครั้งแล้แต่พอมีรถบรรทุกหนัก  
มาเหยียบ ก็เกิดการชำรุดอีก จึงฝากให้ฝ่ายบริหารช่วยแก้ไขปัญหาด้วย 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสุดสวาท ทองจบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯท่านใดจะเสนอ  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ข้อคิดเห็นอีกหรือไม ่ขอเชิญท่านจรัญ  ชมพูงาม 
 

นายจรัญ ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย จรัญ  
ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  เรื่องที่ท่านสุดสวาท ทองจบ อภิปรายมาผมเห็นด้วยว่ามีรถ ๑๘ ล้อ 
บรรทุกปุ๋ย วิ่งผ่านไป-มา  ส่งผลให้เหล็กปิดร่องระบายน้ำบริเวณสามแยกร้านลักษ์โฟโต้ชำรุด ผมเห็นด้วยที่จะให้มี
เกาะกลางถนน และอยากให้เจ้าหน้าที่กองช่างที่มีหน้าที่ดูแลไฟส่องสว่างพยายามเช็คแต่ละซอยว่ามีจุดใดที่ไฟฟ้า
ชำรุด  อย่างน้อยให้สำรวจสัปดาห์ละครั้ง  ไม่ต้องรอให้สมาชิกสภามาแจ้ง  อีกเรื่องที่ผมขอฝากท่านปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย เกี่ยวกับโครงการที่ทางเทศบาลจะดำเนินการตามเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ว่ามีโครงการอะไรบ้าง เช่น สงกรานต์ งานกีฬา ขอให้ท่านดำเนินการให้ลุล่วง 
ตามเทศบัญญัติท่ีเราตั้งไว้เพราะตอนนี้เราไม่มีนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจรัญ ชมพูงาม  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่านอุ่น  โยธิกุล  
 

นายอุ่น  โยธิกุล   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนาย อุ่น    
โยธิกุล  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมมีประเด็นที่จะนำเรียนต่อสภาเทศบาลฯ ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ เนื่องจาก
ผมเป็นประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลโพนพิสัย ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและ
มนุษย์ (พ.ม.) และได้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมเจริญโฮเทล เป็น เวลา ๒ วัน ท่านดร.นพ.พงษ์เดช  ปิ่นประทีป       
และดร.มณี  ปิ่นประทีป  ท่านได้แจ้งที่ประชุมว่าเนื่องจากมูลนิธิของท่านจะทำ “ธรรมนูญตำบลเพ่ือสุขภาพ”       
ซึ่งผมได้สอบถามแล้วว่า ธรรมนูญตำบลเพ่ือสุขภาพนี้คืออะไร  ท่านก็ให้คำตอบว่าการทำธรรมนูญตำบล คือ       
การทำข้อตกลงภายในตำบลของเรา เนื่องจากเทศบาลตำบลโพนพิสัยเป็นชุมชนเมืองท่านอยากให้เทศบาลตำบลโพน
พิสัยเป็นโมเดลของรัฐธรรมนูญตำบลเพ่ือสุขภาพ เพื่อจะได้ดูแลด้านสุขภาพ เช่น อาหารปลอดสารพิษ การจำจัดพิษ
สุนัขบ้า การจราจรที่ปลอดภัยแก่ลูกหลาน จะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นและมีการรับรอง ประกาศใช้ ในเขตอำเภอโพนพิสัย
มีเป้าหมาย ๓ ตำบล คือ ตำบลชุมช้าง ตำบลบ้านผือ ซึ่งจะได้เชิญแกนนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนงบประมาณดำเนินการไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทศบาล  มูลนิธิใช้งบประมาณของตนเองแต่เพียงขอใช้
สถานที่ในการดำเนินงาน  เมื่อมีหนังสือสั่งการมาผมจะได้ยื่นขอความอนุเคราะห์กับทางเทศบาล  แต่วันนี้ผมขอแจ้ง
เบื้องต้น ส่วนกำหนดวันประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  จึงเรียนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือได้ร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชน  
สำหรับเทศบาลตำบลโพนพิสัยถือเป็นเรื่องง่ายเพราะมีชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน ๑๐ ชุมชน ซึ่งผมจะเชิญ
ประธานชุมชน รองประธานชุมชน และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านมาร่วมจัดทำ
ธรรมนูญชุมชน  

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 
 



 ๑๗ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่าน อุ่น โยธิกุล  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  
 

ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม ด.ต.สุรพล   
สุวรรณคุณ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขอสอบถามเรื่องเงินใช้สอยเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล
ขอให้ดำเนินการไปตามสมควร ไม่ต้องกลัวเรื่องการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เพราะเรา
ดำเนินการไปเพ่ือต้องการดูแลพ่ีน้องประชาชน สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ต้องเข้าใจและฟังหลักการและ
เหตุผล  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านบุญลี  ไกยะวงศ์  
 

นายบุญลี ไกยะวงศ ์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล   
รองประธานสภาเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายบุญลี     
ไกยะวงศ์  รองประธานสภาเทศบาลฯ กระผมอยากให้ท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
ได้แสดงวิสัยทัศน์ในฐานะที่เป็นผู้ดูแลงบประมาณ งานประเพณี งานพัฒนา ว่ามีแนวทางจะดำเนินการไปในทิศทางใด 
เพ่ือทำให้เทศบาลฯ เจริญก้าวหน้า  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านบุญลี ไกยะวงศ์  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดจะอภิปราย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่  ขอเชิญท่านสมัคร  กึ่งมาตย์  
 

นายสมัคร กึ่งมาตย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นายสมัคร 
กึ่งมาตย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมขอหารือเรื่องการดูแลบริเวณตลิ่ งริมโขงที่หญ้าเริ่มรก          
อยากเสนอแนะว่าควรจัดผู้รับผิดชอบอย่างน้อย ๑ - ๒ คน ดูแลอย่างสม่ำเสมอ  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านสมัคร กึ่งมาตย์ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด จะอภิปราย
ประธานสภาเทศบาลฯ  หรือไม่ ขอเชิญท่าน จักรกฤษณ์  เวียนจันทร์  
 

นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์ - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีฯ และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผม นาย
จักรกฤษณ์  เวียนจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมอยากเรียนถามท่านนายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย 
ในส่วนของ โต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี สำหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล ว่าเรามีกำลังซื้อมากน้อย
เพียงใดที่จะนำมาบริการพ่ีน้องที่มีความจำเป็นต้องใช้  จึงนำเรียนฝากท่านประธานสภาเทศบาลฯ ผ่านไปยังท่าน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย   
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์   มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  
 

 
 
 

/ นายณัฐกฤษฏ์  เทียนทิพย์ ... 
 



 ๑๘ 
 
นายณัฐกฤฏ์  เทียนทิพย์  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบั ติหน้ าที่ น ายกเทศมนตรีฯ  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กท่ าน  กระผม             
นายณัฐกฤษฏ์  เทียนทิพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย ขออภิปรายต่อเนื่องจากท่านบุญลี  ไกยะวงศ์ 
เกี่ยวกับเรื่องงานประเพณี  เช่น  ประเพณีสงกรานต์ เรามีการวางแผนจัดสรรงบประมาณไว้พร้อมหรือไม่ หลังจาก
สงกรานต์จะเป็นงานกีฬาชุมชน  ประเพณีบุญบั้งไฟ  เราจะยังดำเนินการหรือไม่  ผมอยากให้ตรวจสอบว่าสามารถ
ดำเนินการได้หรือไม่เพ่ือเป็นการสืบสานประเพณี  เพราะมีชาวบ้านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องการพนันมันมีทุกที่   
เรื่องความปลอดภัยสถานที่จัดก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
ประธานสภาเทศบาลฯ  จะอภิปรายหรือไม่   เมื่ อไม่มี  ขอเชิญ ท่านปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้ าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  ได้ชี้แจงตามที่สมาชิกสภาเทศบาลฯเสนอมา 
 

นายเสถียร สีสงค์   - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ปลัดเทศบาลฯ   โพนพิสัย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเสถียร สีสงค์ ปลัดเทศบาล
ตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  ผมขออนุญาตชี้แจงทีละประเด็นตามลำดับ       
ประเด็นที่ ๑ ท่านสกล อรมัง ขอให้จัดระเบียบตลาดจุดผ่อนปรนชายแดนไทย-ลาว  ผมจะให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ
และดำเนินการตี เส้นให้ชัดเจน  เป็นเรื่องปกติของตลาดที่มีผู้คนจำนวนมากแต่จะควบคุมให้อยู่ ในกรอบ            
ปรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าที่  ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้รายงานและผมได้แก้ไขปัญหาไปตามสถานการณ์ 
ประเด็นที่ ๒ ท่านสุดสวาท ทองจบ เสนอให้ดำเนินการบริเวณสามแยกร้านลักษ์โฟโต้  ที่มีการซ่อมแซมมาเรื่อยๆ   
ผมจะสั่งการให้กองช่างออกตรวจสอบ และออกแบบว่าจะสามารถดำเนินการตามที่เสนอได้หรือไม่  ถ้ากองช่าง    
แจ้งว่าสมารถดำเนินการได้จะนำเสนอสภาเทศบาลฯอีกครั้ง  ประเด็นที่ ๓  ท่านจรัญ  ชมพูงาม  เสนอเรื่องไฟฟ้า
ส่องสว่าง  การจัดงานประเพณี  งานกีฬาต่างๆ  เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง  ถ้าท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ พบเห็นสามารถ
แจ้งผมทางไลน์ได้โดยตรงไม่ต้องทำหนังสือ  เพ่ือจะได้ส่งกองช่างดำเนินการให้ทันท่วงที  ส่วนเรื่องงานประเพณีที่
ท่านจรัญ ชมพูงาม ท่านจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์ และท่านณัฐกฤษฏ์ เทียนทิพย์  การจัดงานประเพณีจะจัดในห้วง
เวลาเดิมเพราะเทศบาลได้ตั้ งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติแล้ว  ส่วนงานจะมีขนาดเล็กหรือ ใหญ่จะจัดตาม
งบประมาณที่เรามี  ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านเข้ามาช่วยปลัดดูแลงานเทศบาลฯ  และปลัดไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์  
ในการทำงาน  เพราะปลัดเทศบาลทำหน้าที่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นแทนท่านนายกเทศมนตรี  ระหว่างรอการเลือกตั้ง
ท้องถิ่น ซึ่งนายกเทศมนตรีคนใหม่จะเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์และนำพาเทศบาลเดินหน้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า     
ท่านอยากให้บ้านเมืองพัฒนาไปทางใด  ขอให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแนะนำผมในฐานะปลัดเทศบาล           
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย  ให้ทำตามนโยบายของท่าน ผมมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของที่ประชุม   
สภาเทศบาลฯ  การทำงานคงให้ฝ่ายสภาเป็นพี่เลี้ยงนำพาในการบริหาร  ประเด็นที่ ๔ เรื่องการตัดหญ้า การทำความ
สะอาด  ผมจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างสม่ำเสมอ และจะประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือสั่งการอีกครั้ง  ประเด็นที่ ๕     
ท่านจักรกฤษณ์  เวียนจันทร์ ที่ให้ดูแลเกี่ยวกับโต๊ะ เต้นท์ เก้าอ้ี เพ่ือให้บริการประชาชน ผมจะดูแลให้ดีขึ้น          
โดยจะสำรวจก่อนว่าจำนวนของที่เหลืออยู่มีจำนวนเท่าไหร่  เนื่องจากว่าเทศบาลของเราให้บริการกับประชาชน    
ไม่เคยหยุดตามศักยภาพที่มีอยู่ เรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ประเด็นที่ ๖ ท่าน ด.ต.สุรพล สุวรรณคุณ เสนอเรื่อง  
ค่าใช้สอยช่วยเหลือประชาชน ซึ่งเทศบาลมีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้ว กิจกรรมต่างๆที่ช่วยเหลือได้ 
โดยเฉพาะสวัสดิการชุมชนที่ทางเทศบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วก็ให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตเทศบาล
สมัครเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชน ๓๖๕ บาท/ปี  ก็เป็นประโยชน์กับทุกคน ซึ่งเทศบาลสมทบเงินเข้ากองทุนให้ทุกปี 
 
 

/ นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ... 



 ๑๙ 
 
นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลโพนพิสัย
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญท่านจรัญ ชมพูงาม  
 

นายจรัญ  ชมพูงาม  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบั ติหน้ าที่ น ายกเทศมนตรีฯ  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กท่ าน  กระผม             
นายจรัญ  ชมพูงาม  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่รับปากว่า  
จะดำเนินการตามเทศบัญญัติที่เราตั้งไว้อาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่จะดำเนินการตามงบประมาณที่มีผมเข้าใจว่าท่านไม่ได้มา
จากการเลือกตั้งเราต้องทำตามระเบียบ กฎหมาย ในส่วนอื่นที่เราตั้งไว้ในเทศบัญญัติคงจะดำเนินการต่อไป  
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่านจรัญ ชมพูงาม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว    
 

ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิบั ติหน้ าที่ น ายกเทศมนตรีฯ  และผู้ เข้ าร่วมประชุมทุ กท่ าน  กระผม             
ด.ต.ไพฑูรย์  บุญเฉลียว  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ผมขอกล่าวเสริมท่านจรัญ ชมพูงาม ผมได้ไป        
ออกกำลังกายที่ลานนาคาเบิกฟ้าทุกวัน  ทั้ งช่วงเช้าและช่วงเย็น ได้ยินประชาชนพูดกันทุกวันว่าเราไม่มี  
นายกเทศมนตรีแล้ว  ปลัดเทศบาลจะปฏิบัติหน้าที่อย่างไร  ผมได้ชี้แจงไปแล้วว่าปลัดเป็นข้าราชการก็ปฏิบัติหน้าที่  
ในขอบเขตงานของข้าราชการจะหวังให้ทำการเหมือนที่นายกเทศมนตรีฯ ทำไม่ได้ เพราะมีกรอบของระเบียบ      
และกฎหมายกำกับอยู่  ซ่ึงต้องเห็นใจผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - ขอขอบคุณ ท่าน ด.ต.ไพฑูรย์ บุญเฉลียว มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอเชิญ ท่านสุดสวาท ทองจบ       
 

นางสุดสวาท ทองจบ  - เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ฯ ท่านปลัดเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ น ายก เท ศมน ตรี ฯ  และผู้ เข้ าร่ วมป ระชุ มทุ กท่ าน  ดิ ฉั น               
นางสุดสวาท  ทองจบ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมแก่ ท่านนายกเทศมนตรีฯ      
เรื่องที่ดิฉันนำเสนอไป  ถ้าเป็นไปได้เรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับทางจราจรหรือไม่  ควรจะหารือกับทางสถานีตำรวจให้ใช้   
บาริเออร์วางแทนก่อนไม่ต้องลงทุนทำเกาะกลางถนน  ถ้าชาวบ้านเห็นว่าควรทำเทศบาลจึงตั้งงบประมาณจัดซื้อเอง 
แต่ถ้าชาวบ้านว่ามันเกะกะเราควรหาวิธีใหม่ เรื่องนี้ดิฉันขอหารือในที่ประชุมก่อน 
 

นายประสงค์ หุ่นศรีงาม  - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอในวาระอ่ืนๆ หรือไม่  เมื่อไม่มี  กระผม 
ประธานสภาเทศบาลฯ  ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล
โพนพิสัย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยผู้ทรงเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 
 

เมื่อถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  นายประสงค์  หุ่นศรีงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยกล่าวปิดการ 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  

 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้จดรายงานการประชุม  
       (นางสาวสาวิตรี   ภูมิมอญ)  
    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 



 ๒๐ 
 
 
 
 ((ลงชื่อ) จ่าเอก   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (ประกอบ  ประดิษฐ์ศิลป์) 
     รองปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย รักษาราชการแทน 
                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 (ลงชื่อ)     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายเสถียร สีสงค์) 
     ปลัดเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 
      (นายณัฐกฤษฎ์  เทียนทิพย์) 
         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงาน 
    (นายจักรกฤษณ์ เวียนจันทร์) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงาน  
     (นายณัฐกฤษฎ์ เทียนทิพย์) 
          สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
 
 (ลงชื่อ) ด.ต.    กรรมการตรวจรายงาน 
   (ไพฑูรย์ บุญเฉลียว)  
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
 
 (ลงชื่อ)     ประธานกรรมการตรวจรายงาน                          
                     (นายสกล  อรมัง)       
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย  
       
  รายงานการประชุมนี้  สภาเทศบาลตำบลโพนพิสัยได้ให้การรับรองแล้วในการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลโพนพิสัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1 ประจำปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒  
 
 
 
 (ลงชื่อ)       
        (นายประสงค์  หุ่นศรีงาม) 

           ประธานสภาเทศบาลตำบลโพนพิสัย 
 


